

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก บริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 และ 3 เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการบัญชีตามรูปแบบงบการเงิน ที่ออกใหม่ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้ แต่อย่างใด

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าเบี่ยประกันภัย

ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้ค่าเบี่ยประกันภัยรับจำนวน 2,112 ล้านบาท บริษัทฯมีการรับประกันภัยให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากและเป็นลูกค้ารายย่อย และรูปแบบการรับประกันภัยมีความหลากหลายตามประเภทการรับประกันภัย ทำให้การรับรู้รายได้ค่าเบี่ยประกันภัยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงในการรับรู้รายได้ค่าเบี่ยประกันภัยด้วยระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการขายเบี่ยประกันภัย การรับรู้รายได้เบี่ยประกันภัย และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองเรื่องรอบระยะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์และเอกสารประกอบรายการเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี่ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายการคิดค่าเบี่ยประกันภัยและรับรู้รายได้ของบริษัทฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯในรอบระยะเวลาบัญชี ในช่วงใกล้สิ้นปีและหลังสิ้นปี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของการบันทึกรายการตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทน

บัญชีหนี้สินจากสัญญาประกันภัย - สำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นบัญชีที่มีความสำคัญมากในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงค้างจำนวน 626 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29 ของหนี้สินรวม) บัญชีสำรองค่าสินไหมทดแทนจะรวมทั้งในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วและความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวคำนวณขึ้นโดยผู้บริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งข้อสมมติหลักที่ใช้ในการคำนวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการอย่างสูง ซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน ประมาณการสำรองดังกล่าวขึ้นอยู่กับความถูกต้องของข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรายการ จำนวนเงินและรูปแบบของการเกิดสินไหมทั้งในปัจจุบันและอดีต ซึ่งการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ข้าพเจ้าตรวจสอบสำรองค่าสินไหมทดแทน โดยศึกษาและประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องสินไหม การจัดการค่าสินไหมทดแทน การตั้งประมาณการสำรองสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และทำการสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ในการคำนวณประมาณการ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย การใช้ดุลยพินิจในการตั้งประมาณการและประเมินการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ในการคำนวณ สุ่มตัวอย่างแฟ้มสินไหมรายใหญ่เพื่อตรวจสอบการตั้งประมาณการ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลสำรองสินไหมทดแทน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ตั้งไว้ในบัญชี โดยประเมินข้อสมมติ วิธีการในการคำนวณ และทดสอบข้อมูลสินไหมในอดีตที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ และเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในปีปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะ จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย

นงลักษณ์ พุ่มน้อย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2558
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	94,730,839	77,148,715	111,246,000
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	7, 27	209,801,725	202,753,438	147,298,372
รายได้จากการลงทุนค้างรับ		7,622,310	9,177,031	18,376,093
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	8	282,183,199	307,087,710	197,079,584
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	9	83,999,930	59,613,892	43,800,891
สินทรัพย์ลงทุน				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	10	2,352,314,271	2,336,153,154	2,163,241,010
เงินให้กู้ยืมสุทธิ	11	7,910,779	6,676,020	8,344,815
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ		-	1,030,613	7,314,613
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	12	196,132,669	165,304,789	147,045,418
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	13	429,404	399,535	1,056,435
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14	117,031,989	105,244,966	90,136,850
สินทรัพย์อื่น	15	58,170,075	32,641,953	46,640,488
รวมสินทรัพย์		3,410,327,190	3,303,231,816	2,981,580,569

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)	1 มกราคม 2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สิน				
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	16	1,804,688,115	1,673,576,475	1,453,823,333
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	17	159,069,669	121,729,874	110,417,997
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,516,007	311,170	9,118,199
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	18	39,630,315	38,761,353	34,330,679
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้างจ่าย	27	34,055,926	36,826,890	32,871,014
หนี้สินอื่น	19, 27	124,419,360	137,739,184	92,768,588
รวมหนี้สิน		2,165,379,392	2,008,944,946	1,733,329,810
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		200,000,000	200,000,000	200,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 13,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท		139,000,000	139,000,000	139,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		594,436,835	594,436,835	594,436,835
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว				
สำรองตามกฎหมาย	20	24,848,787	24,848,787	24,848,787
สำรองทั่วไป		6,163,850	6,163,850	6,163,850
ยังไม่ได้จัดสรร		478,991,008	548,794,476	489,436,011
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ผลกำไร (ขาดทุน)				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	10	1,507,318	(18,957,078)	(5,634,724)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,244,947,798	1,294,286,870	1,248,250,759
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,410,327,190	3,303,231,816	2,981,580,569
		-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้			
เบี้ยประกันภัยรับ	27	2,112,199,661	2,015,186,693
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ		(235,272,189)	(292,204,323)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ		1,876,927,472	1,722,982,370
หัก: สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน		(121,504,811)	(127,459,106)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิจากการประกันภัยต่อ		1,755,422,661	1,595,523,264
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ		69,361,699	91,700,026
รายได้จากการลงทุนสุทธิ		72,630,015	67,315,785
ขาดทุนจากเงินลงทุน		(8,934,528)	(5,708,170)
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม		8,256,892	(9,912,434)
รายได้อื่น	27	24,462,949	23,279,301
รวมรายได้		1,921,199,688	1,762,197,772
ค่าใช้จ่าย			
ค่าสินไหมทดแทน		1,194,012,869	967,040,380
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ		(136,817,567)	(101,046,219)
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ		1,057,195,302	865,994,161
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	27	279,547,694	284,944,620
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		163,567,516	144,694,424
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	22, 27	312,811,641	289,013,142
รวมค่าใช้จ่าย	23	1,813,122,153	1,584,646,347
กำไรก่อนภาษีเงินได้		108,077,535	177,551,425
หัก: ภาษีเงินได้	14	(17,779,981)	(33,911,289)
กำไรสำหรับปี		90,297,554	143,640,136

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2559	2558
			(ปรับปรุงใหม่)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย		25,580,494	(16,652,942)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	14	(5,116,098)	3,330,588
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		20,464,396	(13,322,354)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง:			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(313,777)	(1,102,089)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	14	62,755	220,418
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(251,022)	(881,671)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)		20,213,374	(14,204,025)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		110,510,928	129,436,111
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	25	6.50	10.33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558 (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง		2,102,114,536	1,953,251,540
เงินจ่ายเกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ		(19,442,039)	(117,013,510)
ดอกเบี้ยรับ		53,835,510	66,169,980
เงินปันผลรับ		20,349,226	10,344,867
ค่าใช้จ่ายจากการลงทุนอื่น		-	(2,539,182)
รายได้อื่น		24,786,526	22,654,366
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง		(1,153,907,055)	(968,970,897)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง		(280,309,289)	(275,096,062)
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น		(163,567,516)	(131,790,428)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน		(335,403,113)	(243,738,657)
ภาษีเงินได้		(31,478,267)	(54,275,427)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์		3,967,143	(183,036,289)
เงินให้กู้ยืม		(1,234,759)	1,668,794
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน		219,710,903	77,629,095
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
กระแสเงินสดได้มา			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		169,274	687,884
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน		169,274	687,884
กระแสเงินสดใช้ไป			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(42,173,453)	(28,762,749)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(274,600)	(251,515)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(42,448,053)	(29,014,264)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(42,278,779)	(28,326,380)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินปันผลจ่าย	26	(159,850,000)	(83,400,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(159,850,000)	(83,400,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		17,582,124	(34,097,285)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		77,148,715	111,246,000
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	6	94,730,839	77,148,715
		-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่น	รวม
			จัดสรรแล้ว		ยังไม่ได้ จัดสรร	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	
			สำรองตามกฎหมาย	สำรองทั่วไป		ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก การวัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	139,000,000	594,436,835	24,848,787	6,163,850	489,436,011	(5,634,724)	1,248,250,759
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	143,640,136	-	143,640,136
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	(881,671)	(13,322,354)	(14,204,025)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	142,758,465	(13,322,354)	129,436,111
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(83,400,000)	-	(83,400,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	139,000,000	594,436,835	24,848,787	6,163,850	548,794,476	(18,957,078)	1,294,286,870
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	139,000,000	594,436,835	24,848,787	6,163,850	548,794,476	(18,957,078)	1,294,286,870
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	90,297,554	-	90,297,554
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี (ขาดทุน)	-	-	-	-	(251,022)	20,464,396	20,213,374
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	90,046,532	20,464,396	110,510,928
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(159,850,000)	-	(159,850,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	139,000,000	594,436,835	24,848,787	6,163,850	478,991,008	1,507,318	1,244,947,798
	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอ็น. เอส. อัลลายแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับประกันวินาศภัยและมี 28 สาขาอยู่ในต่างจังหวัด ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

2. เสนอเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดทำขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำหนดในประกาศคปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการจัดทำและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยรูปแบบงบการเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมทำให้ต้องมีการจัดประเภทรายการบัญชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของปีก่อนที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีของปีปัจจุบัน และได้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม วันแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือ จัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ ปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ของบริษัทฯ ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับ บริษัทฯ มีดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดการรายงานทางการเงินสำหรับสัญญา ประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้และเพื่อ จำกัดการแก้ไขวิธีการบัญชีสำหรับสัญญาประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทาง การเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้มีข้อกำหนดให้มีการ เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผู้รับ ประกันภัยและไม่อนุญาตให้มีการบันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนที่ยังมิได้เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน และกำหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการประกันภัยที่รับรู้แล้วและการทดสอบ การค้อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ และรวมถึงกำหนดให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจาก สัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และให้แสดงหนี้สิน จากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักลบกับสินทรัพย์จาก การประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมีการยกเว้นเป็นการชั่วคราว ให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น ซึ่ง รวมถึงข้อกำหนดที่ให้ผู้รับประกันภัยพิจารณารอบในการเลือกนโยบายบัญชีสำหรับสัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้นอกจากจะกำหนดวิธีปฏิบัติสำหรับสัญญาประกันภัยแล้ว ยังรวมถึง การพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยด้วย และรวมถึงการกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมใน ส่วนของ สัญญาประกันภัยเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบการเงิน และลักษณะและขอบเขต ของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและ ทบทวนการจัดประเภทของ สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) และสัญญาประกันภัยต่อที่บริษัทฯ ถือไว้และสรุปได้ว่า สัญญาทั้งหมดเป็นสัญญาที่เข้าเกณฑ์คำนิยามของสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานฉบับนี้ นอกจากนี้ สำหรับการบันทึกรายการสำรองค่าสินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย การทดสอบการค้ำค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อและการบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยก็ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเนื่องจากบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอยู่แต่เดิมแล้ว

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง ถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ

เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสำรองเบี้ย ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันที่ที่มีผลบังคับใช้ในกรมธรรม์ ประกันภัย

เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอา ประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อ

(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ

รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดที่ได้ให้บริการ

(ค) รายได้จากการลงทุน

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯ มีสิทธิในการรับเงินปันผล

(ง) กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

(ข) ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้น ในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี)

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกัน ต่อตามจำนวนที่ได้รับแจ้ง

(ค) ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายสำหรับการรับประกันภัยที่มีอายุการคุ้มครองเกินหนึ่งปีจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการทั้งจำนวน

(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

(จ) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ โดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัยโดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากจำนวนผลประโยชน์ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ่งสัญญาการลงทุนคือสัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัยและทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินแต่ไม่ได้ทำให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนหรือราคา

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินความสำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้วจะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกทำให้สิ้นสุดหรือสิ้นสุดผลบังคับ หากสัญญาใดเคยจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 เบี้ยประกันภัยค้ำรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้ำรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้างและตามสถานะปัจจุบันของเบี้ยประกันภัยค้ำรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.6 สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อประกอบด้วยสำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการรับประกันภัยต่อ ซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสำรองค่าสินไหมทดแทนและสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้ถือเป็นรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยการคำนวณสำรองประกันภัย

บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับสินทรัพย์จากการรับประกันภัยต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้างและตามสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อประกอบไปด้วยจำนวนเงินค้ำรับเกี่ยวกับประกันภัยต่อและเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

เงินค้ำรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยต่อค้ำรับ ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำรับ ค่าสินไหมทดแทนค้ำรับ และรายการค้ำรับอื่น ๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบันของเงินค้ำรับจากบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปี

(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อประกอบด้วยเงินมัดจำที่บริษัทถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อและเงินค้ำจ่ายเกี่ยวกับประกันภัยต่อ

เงินค้ำจ่ายเกี่ยวกับประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อจ่าย และรายการค้ำจ่ายอื่น ๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อยกเว้นสำรองสินไหมทดแทน

บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือ เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการนำจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบกัน และ
- (2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำระจำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำระหนี้สิน

4.8 สินทรัพย์ลงทุน

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ วัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามจัดประเภทเงินลงทุน ดังต่อไปนี้

- (1) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์บันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- (2) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
- (3) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปีรวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับตราสารหนี้ จัดเป็นประเภทที่จะถือจนครบกำหนดเมื่อบริษัทฯ มีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไว้ก่อน
- (4) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปี มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(ข) เงินให้กู้ยืมและค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมสำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายและมูลค่าหลักประกัน ค่าเผื่อนี้ สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	20	ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 - 8	ปี
ยานพาหนะ	5 - 7	ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ที่มีอายุการให้ประโยชน์ จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุดโดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็น หากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสำรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและสำรองเบี้ยประกันภัย

(ก) สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจำนวนที่จะจ่ายจริง ส่วนสำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง

ประมาณการสำรองสินไหมทดแทนคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันที่ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอื่น ผลต่างของประมาณการสำรองสินไหมทดแทนที่คำนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่รับรู้ไปแล้วในบัญชี จะรับรู้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้มีการรายงานให้บริษัทฯ ทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR)

(ข) สำรองเบี้ยประกันภัย

สำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำรองความเสียหายที่ยังไม่สิ้นสุด

(1) สำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

สำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้คำนวณจากเบี่ยงประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้

การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบี่ยงประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

การประกันภัยอื่น

- วิถีเฉลี่ยรายเดือน (วิเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)

สำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคำนวณจากเบี่ยงประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์

(2) สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

สำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจำนวนเงินที่บริษัทฯ จัดสรรไว้เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ซึ่งคำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลือยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ หากมูลค่าของสำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำรองเบี่ยงประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสำรองความเสี่ยงที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รั้งเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าอาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ จะทบทวน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภายใต้เงิน ๒ ได้รอการตัดบัญชีที่สิ้นรอบระยะเวลารายงานและ จะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีกำไรทางภาษี เพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภายใต้เงิน ๒ ได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงิน ๒ ได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

4.17 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ ถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิหรือความเสี่ยง โดยทางตรงหรือ ทางอ้อม ซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ บริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน หนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่า ยุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ ไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิค การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารของบริษัทฯจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญมีดังนี้

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสถานะปัจจุบัน

5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้ำรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้ำรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

5.3 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.4 สำรองค่าสินไหมทดแทน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯต้องประมาณการสำรองค่าสินไหมทดแทน และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายโดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับรายงาน (Incurred but not reported claim - IBNR) ซึ่งต้องใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการข้อสมมติหลักที่ใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชำระค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น อย่างไรก็ตามการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารซึ่งสะท้อนถึงการประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

5.5 สำรองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

สำรองประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุดคำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ ซึ่งการประมาณเงินสำรองดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราบรรณและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.7 คดีฟ้องร้อง

บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้วในงบการเงิน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินสด	174,291	143,224
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำหนดระยะเวลาจ่ายเงิน	94,556,548	77,005,491
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	94,730,839	77,148,715

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.00 ถึง 4.00 ต่อปี

7. เบี้ยประกันภัยค้ำรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากการรับประกันภัยโดยตรงโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้ำชำระนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	176,259,195	157,542,520
ค้ำรับไม่เกิน 30 วัน	26,256,003	30,877,276
ค้ำรับ 31 - 60 วัน	11,686,328	13,004,379
ค้ำรับ 61 - 90 วัน	2,686,466	3,913,613
ค้ำรับ 91 วัน - 1 ปี	2,015,406	9,577,688
ค้ำรับเกินกว่า 1 ปี	9,346,869	7,446,084
รวม	228,250,267	222,361,560
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(18,448,542)	(19,608,122)
เบี้ยประกันภัยค้ำรับสุทธิ	209,801,725	202,753,438

สำหรับเบี้ยประกันภัยค้ำรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัย โดยหนี้ที่เกินกว่ากำหนดชำระ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
สำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ		
- สำรองค่าสินไหมทดแทน	131,773,673	127,891,529
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	155,387,870	184,122,757
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(4,978,344)	(4,926,576)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	282,183,199	307,087,710

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	2,929	2,929
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	84,472,038	60,078,215
รวม	84,474,967	60,081,144
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(475,037)	(467,252)
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	83,999,930	59,613,892

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อโดยจำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำระแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ยังไม่ถึงกำหนดรับชำระ	53,464,300	59,233,410
ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน	31,007,738	844,805
รวม	84,472,038	60,078,215
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(475,037)	(467,252)
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อสุทธิ	83,997,001	59,610,963

10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์

10.1 จำแนกตามประเภทการลงทุน

(หน่วย: บาท)

	2559		2558	
	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน/ราคาทุน ตัดจำหน่าย	มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนเพื่อค้า				
ตราสารทุน	30,063,627	30,426,784	92,389,643	84,187,505
หน่วยลงทุน	-	-	7,225,832	7,261,371
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-	272,864
รวม	30,063,627	30,426,784	99,615,475	91,721,740
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	363,157	-	(7,893,735)	-
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	30,426,784	30,426,784	91,721,740	91,721,740
เงินลงทุนเพื่อขาย				
ตราสารทุน	34,007,539	38,992,551	20,446,128	22,724,367
หน่วยลงทุน	476,155,835	472,119,241	507,322,284	479,676,957
หุ้นกู้	80,019,803	80,955,532	40,030,784	41,701,525
รวม	590,183,177	592,067,324	567,799,196	544,102,849
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,884,147	-	(23,696,347)	-
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	(6,050,600)	(6,050,600)	(2,280,600)	(2,280,600)
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	586,016,724	586,016,724	541,822,249	541,822,249
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	539,026,495		472,764,180	
สลากออมทรัพย์	34,550,000		39,550,000	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	465,246,248		268,246,965	
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด				
เกินกว่า 3 เดือน	695,000,000		920,000,000	
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	1,733,822,743		1,700,561,145	
เงินลงทุนทั่วไป				
ตราสารทุน	2,048,020		2,048,020	
รวมเงินลงทุนทั่วไป	2,048,020		2,048,020	
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	2,352,314,271		2,336,153,154	

10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

(หน่วย: บาท)

	2559			
	ครบกำหนด			รวม
	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
เงินลงทุนเพื่อขาย				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	-	50,019,803	30,000,000	80,019,803
บวก (หัก): กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	1,131,780	(196,052)	935,728
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	-	51,151,583	29,803,948	80,955,531
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	70,066,416	161,363,918	54,237,674	285,668,008
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	-	152,497,843	60,114,665	212,612,508
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	-	30,745,979	10,000,000	40,745,979
สลากออมทรัพย์	19,000,000	15,550,000	-	34,550,000
รวม	89,066,416	360,157,740	124,352,339	573,576,495
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	10,000,000	329,710,509	125,535,739	465,246,248
รวม	10,000,000	329,710,509	125,535,739	465,246,248
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด				
เกินกว่า 3 เดือน				
เงินฝากสถาบันการเงิน	525,000,000	170,000,000	-	695,000,000
รวม	525,000,000	170,000,000	-	695,000,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	624,066,416	859,868,249	249,888,078	1,733,822,743
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	624,066,416	911,019,832	279,692,026	1,814,778,274

2558

	ครบกำหนด			รวม
	น้อยกว่า 1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	
เงินลงทุนเพื่อขาย				
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	-	40,030,784	-	40,030,784
บวก: กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-	1,670,741	-	1,670,741
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	-	41,701,525	-	41,701,525
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด				
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ				
พันธบัตรรัฐบาลไทย	1,850,000	211,792,826	74,899,843	288,542,669
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	-	-	113,205,960	113,205,960
หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ	30,000,000	31,015,551	10,000,000	71,015,551
สลากออมทรัพย์	10,000,000	29,550,000	-	39,550,000
รวม	41,850,000	272,358,377	198,105,803	512,314,180
ตราสารหนี้ภาคเอกชน				
หุ้นกู้	15,000,000	117,428,198	135,818,767	268,246,965
รวม	15,000,000	117,428,198	135,818,767	268,246,965
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด				
เกินกว่า 3 เดือน				
เงินฝากสถาบันการเงิน	700,000,000	220,000,000	-	920,000,000
รวม	700,000,000	220,000,000	-	920,000,000
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	756,850,000	609,786,575	333,924,570	1,700,561,145
รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้สุทธิ	756,850,000	651,488,100	333,924,570	1,742,262,670

10.3 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - ผลกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
ยอดคงเหลือต้นปี	(18,957,078)	(5,634,724)
เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี	21,328,309	(19,571,474)
กำไรที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	4,252,185	2,918,532
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ขาดทุน)	25,580,494	(16,652,942)
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง	(5,116,098)	3,330,588
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน)	20,464,396	(13,322,354)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,507,318	(18,957,078)

10.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 พันชั้บตรบางส่วน ได้นำไปวางไว้กับนายทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 28 และ 29

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พันชั้บตร สลากออมทรัพย์ และเงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน จำนวน 18.1 ล้านบาท ได้นำไปวางค้ำประกันซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ (2558: 20.3 ล้านบาท)

11. เงินให้กู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและ ดอกเบี้ยค้างรับจำแนกอายุตามเงินต้น และดอกเบี้ยที่ค้างชำระแสดง ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ	2559						
	ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน		อื่น ๆ		รวม		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	เงินต้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	เงินต้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	รวม
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,962,431	1,319	1,948,348	-	7,910,779	1,319	7,912,098
เกินกว่ากำหนดชำระ							
มากกว่า 12 เดือน	-	-	314,526	203,847	314,526	203,847	518,373
รวม	5,962,431	1,319	2,262,874	203,847	8,225,305	205,166	8,430,471
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(314,526)	(203,847)	(314,526)	(203,847)	(518,373)
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย							
ค้างรับ - สุทธิ	5,962,431	1,319	1,948,348	-	7,910,779	1,319 ⁽¹⁾	7,912,098

⁽¹⁾ แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ	2558						
	ทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน		อื่น ๆ		รวม		
	เงินต้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	เงินต้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	เงินต้น	ดอกเบี้ย ค้างรับ	รวม
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	6,300,255	1,409	375,765	-	6,676,020	1,409	6,677,429
เกินกว่ากำหนดชำระ							
มากกว่า 12 เดือน	-	-	314,526	203,847	314,526	203,847	518,373
รวม	6,300,255	1,409	690,291	203,847	6,990,546	205,256	7,195,802
หัก: ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(314,526)	(203,847)	(314,526)	(203,847)	(518,373)
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย							
ค้างรับ - สุทธิ	6,300,255	1,409	375,765	-	6,676,020	1,409 ⁽¹⁾	6,677,429

⁽¹⁾ แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน โดยมีบุคคลค้ำประกัน กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท กรณีเงินให้กู้ยืมที่มีอสังหาริมทรัพย์จำนองเป็นประกัน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน อสังหาริมทรัพย์ และจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ขอู้รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอู้ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไปของธนาคารพาณิชย์ได้

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: บาท)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง	รวม
ราคาทุน						
1 มกราคม 2558	102,037,866	107,707,777	88,953,656	11,242,862	-	309,942,161
ซื้อเพิ่ม	3,840,000	5,760,000	8,624,126	1,148,000	9,390,623	28,762,749
โอนระหว่างปี	1,785,000	4,504,404	2,785,219	-	(9,074,623)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(5,938,772)	(2,189,530)	-	(8,128,302)
31 ธันวาคม 2558	107,662,866	117,972,181	94,424,229	10,201,332	316,000	330,576,608
ซื้อเพิ่ม	16,740,000	9,760,000	8,527,804	-	7,145,649	42,173,453
โอนระหว่างปี	-	250,630	4,927,019	-	(5,177,649)	-
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(5,048,241)	-	-	(5,048,241)
31 ธันวาคม 2559	124,402,866	127,982,811	102,830,811	10,201,332	2,284,000	367,701,820
ค่าเสื่อมราคาสะสม						
1 มกราคม 2558	-	78,892,494	76,096,411	7,907,838	-	162,896,743
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,862,221	5,497,976	1,080,462	-	10,440,659
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(5,876,056)	(2,189,527)	-	(8,065,583)
31 ธันวาคม 2558	-	82,754,715	75,718,331	6,798,773	-	165,271,819
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,098,986	5,941,485	812,251	-	10,852,722
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(4,555,390)	-	-	(4,555,390)
31 ธันวาคม 2559	-	86,853,701	77,104,426	7,611,024	-	171,569,151
มูลค่าสุทธิตามบัญชี						
31 ธันวาคม 2558	107,662,866	35,217,466	18,705,898	3,402,559	316,000	165,304,789
31 ธันวาคม 2559	124,402,866	41,129,110	25,726,385	2,590,308	2,284,000	196,132,669
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี						
2558						10,440,659
2559						10,852,722

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 113.8 ล้านบาท (2558: 106.0 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย: บาท)
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน	
1 มกราคม 2558	6,868,823
ซื้อเพิ่ม	251,515
ตัดจำหน่าย	(2,928,970)
31 ธันวาคม 2558	4,191,368
ซื้อเพิ่ม	274,600
31 ธันวาคม 2559	4,465,968
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
1 มกราคม 2558	5,812,388
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	908,186
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	(2,928,741)
31 ธันวาคม 2558	3,791,833
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	244,731
31 ธันวาคม 2559	4,036,564
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	
31 ธันวาคม 2558	399,535
31 ธันวาคม 2559	429,404
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	
2558	908,186
2559	244,731

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 3.6 ล้านบาท (2558: 3.5 ล้านบาท)

14. สินทรัพย์/หนี้สินภายใต้การตัดบัญชีและภายใต้

14.1 สินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวของภาษีด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี		
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	6,080,947	5,757,184
สำรองเบี้ยประกันภัย	54,479,548	42,494,194
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	20,296,464	16,879,257
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	28,698,427	25,944,753
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7,926,063	7,752,271
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	4,739,269
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า	-	1,678,038
รวม	117,481,449	105,244,966
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี		
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		
ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	376,829	-
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า	72,631	-
รวม	449,460	-
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีสุทธิ	117,031,989	105,244,966

14.2 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	34,620,348	45,468,399
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(16,840,367)	(11,557,110)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	17,779,981	33,911,289

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วน ของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน:		
ตีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	(4,265,661)	3,914,295
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนเพื่อขายระหว่างปี		
ที่โอนไปรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	(850,437)	(583,707)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	62,755	220,418
	<u>(5,053,343)</u>	<u>3,551,006</u>

รายการกระทบยอดจำนวนเงินระหว่างกำไรทางบัญชีกับภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้	108,077,535	177,551,425
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	21,615,507	35,510,285
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็น		
รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี	(3,835,526)	(1,598,996)
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>17,779,981</u>	<u>33,911,289</u>

15. สินทรัพย์อื่น

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินทรงจ่าย	26,005,535	1,509,660
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	757,081	740,579
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด	2,837,008	3,594,113
ค่าสินไหมชั่งรับจากคู่กรณี	1,899,580	3,099,100
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า	3,841,762	5,600,761
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์	7,071,080	2,001,832
อื่น ๆ	15,758,029	16,095,908
รวมสินทรัพย์อื่น	<u>58,170,075</u>	<u>32,641,953</u>

16. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(หน่วย: บาท)

	2559		
	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	497,450,418	(99,596,554)	397,853,864
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	128,681,097	(27,198,775)	101,482,322
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	1,178,556,600	(155,387,870)	1,023,168,730
รวม	1,804,688,115	(282,183,199)	1,522,504,916

(หน่วย: บาท)

	2558		
	หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	หนี้สินส่วนที่เอาประกันภัยต่อ	สุทธิ
สำรองค่าสินไหมทดแทน			
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว	486,136,957	(105,708,399)	380,428,558
- ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	101,652,842	(17,256,554)	84,396,288
สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้	1,085,786,676	(184,122,757)	901,663,919
รวม	1,673,576,475	(307,087,710)	1,366,488,765

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารจะบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกันภัย อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารยังได้เปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกันทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ

16.1 ข้อสมมติ

ข้อสมมติหลักในการประมาณการมูลค่าสำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนอันเกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัย คือ รูปแบบการเกิดและการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนในอนาคตนั้นจะเป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับประสบการณ์ในอดีต ข้อสมมติด้านอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์และปัจจัยการพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

(ก) อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบัติเหตุล่าสุด

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบัติเหตุล่าสุดคือค่าประมาณการของอัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์และเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สำหรับปีอุบัติเหตุล่าสุด อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปีอุบัติเหตุล่าสุดนั้นถูกคัดเลือกโดยอ้างอิงจากประสบการณ์และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ในอดีตเป็นหลัก

(ข) ปัจจัยพัฒนาสินไหมทดแทนแรก

ปัจจัยพัฒนาสินไหมทดแทนแรกคืออัตราส่วนระหว่างค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นสะสม ณ ช่วงพัฒนาการที่สองและช่วงพัฒนาการแรก โดยปัจจัยดังกล่าวถูกคัดเลือกโดยอ้างอิงจากค่าเฉลี่ยในอดีตเป็นหลัก ปัจจัยดังกล่าวมีผลกระทบต่อประมาณสำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานในงวดอุบัติเหตุล่าสุด

16.2 สำรองค่าสินไหมทดแทน

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ยอดคงเหลือต้นปี	587,789,799	589,582,528
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน	1,204,097,037	995,453,587
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน	(37,112,423)	(61,667,469)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำนวณสำรอง		
ค่าสินไหมทดแทน	27,028,255	26,622,365
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	(1,155,671,153)	(962,201,212)
ยอดคงเหลือปลายปี	626,131,515	587,789,799

16.3 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	(หน่วย: ล้านบาท)						รวม
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	1,440.3	798.6	940.8	884.9	982.1	1,125.2	
- หนึ่งปีถัดไป	1,250.2	705.4	979.6	876.9	1,023.2		
- สองปีถัดไป	1,069.3	681.3	942.0	859.2			
- สามปีถัดไป	1,071.4	682.0	943.8				
- สี่ปีถัดไป	1,072.7	681.5					
- ห้าปีถัดไป	1,073.1						
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	1,073.1	681.5	943.8	859.2	1,023.2	1,125.2	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(982.2)	(678.6)	(934.2)	(834.5)	(976.7)	(726.6)	
รวม	90.9	2.9	9.6	24.7	46.5	398.6	573.2
สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้							30.1
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและการจ่ายยังไม่สิ้นสุดก่อนปี 2554							17.5
อื่นๆ							5.3
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ							626.1

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ / ปีที่รายงาน	(หน่วย: ล้านบาท)						รวม
	2554	2555	2556	2557	2558	2559	
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :							
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ	792.7	767.8	873.5	839.0	873.6	1,002.8	
- หนึ่งปีถัดไป	735.2	683.2	910.0	836.8	898.9		
- สองปีถัดไป	699.5	659.0	873.0	820.2			
- สามปีถัดไป	702.5	659.5	874.9				
- สี่ปีถัดไป	703.0	659.1					
- ห้าปีถัดไป	702.5						
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์	702.5	659.1	874.9	820.2	898.9	1,002.8	
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม	(694.8)	(657.7)	(866.6)	(797.1)	(854.5)	(635.5)	
รวม	7.7	1.4	8.3	23.1	44.4	367.3	452.2
สำรองค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้							30.1
สำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วและการจ่ายยังไม่สิ้นสุดก่อนปี 2554							17.1
รวมสำรองค่าสินไหมทดแทนหลังการประกันภัยต่อ							499.4

16.4 ลำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ยอดคงเหลือต้นปี	1,085,786,676	864,240,805
เบี้ยประกันภัยรับสำหรับปี	2,112,199,661	2,015,186,693
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปี	(2,019,429,737)	(1,793,640,822)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,178,556,600	1,085,786,676

17. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	99,593,519	33,666,698
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	59,476,150	88,063,176
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	159,069,669	121,729,874

18. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็นดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	2559	2558
ลำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	38,761,353	34,330,679
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,947,209	2,263,669
ต้นทุนดอกเบี้ย	945,756	1,064,916
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(2,111,344)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	455,926	1,102,089
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	1,969,195	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(3,337,780)	-
ลำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	39,630,315	38,761,353

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 9.7 ปี และบริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 6.6 ล้านบาท (2558: 13 ปี, 2.6 ล้านบาท)

ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2559	2558
อัตราคิดลด	2.7	2.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.0	4.5 - 7.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)	8.0 - 18.0	7.0 - 18.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ข้อสมมติที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559		2558	
	ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง	จำนวนหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง	จำนวนหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
อัตราคิดลด	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	(2.5)	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	(2.7)
	ลดลงร้อยละ 1.0	2.8	ลดลงร้อยละ 1.0	3.0
อัตราการขึ้นเงินเดือน	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	2.9	เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0	3.7
	ลดลงร้อยละ 1.0	(2.6)	ลดลงร้อยละ 1.0	(3.3)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0	(1.3)	เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.0	(2.7)
	ลดลงร้อยละ 10.0	1.4	ลดลงร้อยละ 20.0	3.2

19. หนี้สินอื่น

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	7,409,362	6,823,477
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	3,083,435	2,157,958
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด	11,297,111	12,073,271
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย	27,234,917	28,743,928
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,123,604	16,707,296
เงินรับฝากจากตัวแทน	32,408,826	44,669,564
อื่นๆ	27,862,105	26,563,690
รวมหนี้สินอื่น	124,419,360	137,739,184

20. ดำรงตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดำรงตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้

21. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัทคือกรรมการผู้อำนวยการ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจประกันวินาศภัย 2 ส่วนงาน คือการรับประกันภัยรถและการรับประกันภัยอื่น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน

บริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

บริษัทฯดำเนินธุรกิจในประเทศเดียวคือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจากบริษัทนายหน้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินประมาณ 889.9 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานประกันภัยรถ (2558: ประมาณ 888.0 ล้านบาท)

กำไรขาดทุนตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ประกันภัยรถ		ประกันภัยอื่น		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)		(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการรับประกันภัย						
เบี้ยประกันภัยรับ	1,537,039,052	1,518,370,117	575,160,609	496,816,576	2,112,199,661	2,015,186,693
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการ						
เอาประกันภัยต่อ	(9,917,770)	(9,146,202)	(225,354,419)	(283,058,121)	(235,272,189)	(292,204,323)
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	1,527,121,282	1,509,223,915	349,806,190	213,758,455	1,876,927,472	1,722,982,370
บวก (หัก): สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือ						
เป็นรายได้ (เพิ่มขึ้น) ลดลงจากปีก่อน	4,735,236	(49,126,266)	(126,240,047)	(78,332,840)	(121,504,811)	(127,459,106)
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ						
จากการเอาประกันภัยต่อ	1,531,856,518	1,460,097,649	223,566,143	135,425,615	1,755,422,661	1,595,523,264
รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการเอา						
ประกันภัยต่อ	-	-	69,361,699	91,700,026	69,361,699	91,700,026
รวมรายได้จากการรับประกันภัย	1,531,856,518	1,460,097,649	292,927,842	227,125,641	1,824,784,360	1,687,223,290
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ค่าสินไหมทดแทน	902,703,936	789,959,360	291,308,933	177,081,020	1,194,012,869	967,040,380
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจาก						
การประกันภัยต่อ	(100)	-	(136,817,467)	(101,046,219)	(136,817,567)	(101,046,219)
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	239,794,307	238,735,685	39,753,387	46,208,935	279,547,694	284,944,620
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	106,608,657	91,521,085	56,958,859	53,173,339	163,567,516	144,694,424
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย						
ก่อนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	1,249,106,800	1,120,216,130	251,203,712	175,417,075	1,500,310,512	1,295,633,205
กำไรจากการรับประกันภัยก่อนค่าใช้จ่าย						
ในการดำเนินงาน	282,749,718	339,881,519	41,724,130	51,708,566	324,473,848	391,590,085
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน					312,811,641	289,013,142
กำไรจากการรับประกันภัย					11,662,207	102,576,943
รายได้จากการลงทุนสุทธิ					72,630,015	67,315,785
ขาดทุนจากเงินลงทุน					(8,934,528)	(5,708,170)
กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม					8,256,892	(9,912,434)
รายได้อื่น					24,462,949	23,279,301
กำไรก่อนภาษีเงินได้					108,077,535	177,551,425
ภาษีเงินได้					(17,779,981)	(33,911,289)
กำไรสำหรับปี					90,297,554	143,640,136

สินทรัพย์และหนี้สินจำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ประกันภัยรถ	ประกันภัยอื่น	สินทรัพย์/หนี้สิน ที่ปันส่วนไม่ได้	รวม
สินทรัพย์				
31 ธันวาคม 2559	165,153,281	410,831,573	2,834,342,336	3,410,327,190
31 ธันวาคม 2558	177,515,184	391,939,855	2,733,776,777	3,303,231,816
หนี้สิน				
31 ธันวาคม 2559	1,217,615,225	783,938,594	163,825,573	2,165,379,392
31 ธันวาคม 2558	1,218,351,360	617,388,705	173,204,881	2,008,944,946

22. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	105,201,283	98,306,877
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	69,437,777	72,027,974
ค่าภาษีอากร	1,273,734	1,141,023
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(2,029,656)	(11,561,032)
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	138,928,503	129,098,300
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	312,811,641	289,013,142

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	979,672,127	791,248,585
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	279,547,694	284,944,620
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบ	53,192,612	42,007,584
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	67,844,750	63,393,264
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	225,254,612	212,346,029
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	69,437,777	72,027,974
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	(2,029,656)	(11,561,032)
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย	103,767,286	93,955,754
ค่าใช้จ่ายอื่น	36,434,951	36,283,569
รวมค่าใช้จ่ายตามลักษณะ	1,813,122,153	1,584,646,347

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 6 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 8.5 ล้านบาท (2558: 7.9 ล้านบาท)

25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

26. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลจ่ายที่ประกาศจ่ายในปี 2559 และ 2558 มีดังนี้

	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559	34.75	2.5
เงินปันผลประจำปี 2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559	125.10	9.0
รวม		159.85	
เงินปันผลประจำปี 2557	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558	83.40	6.0

27. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท ตรังสิน จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เอเชียไฮเทค จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเชียพทยา ไฮเทค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท ไฮเทค จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน

27.1 รายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เบียประกันภัยรับ⁽²⁾		
บริษัท ตรงสิน จำกัด ⁽¹⁾	889.9	888.0
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)	1.8	1.7
บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	5.5	5.1
บริษัท เอเชียแอร์พอร์ท โฮเต็ล จำกัด	1.2	1.1
บริษัท เอเชียพัททยา โฮเต็ล จำกัด	0.8	0.7
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ		
บริษัท ตรงสิน จำกัด	152.3	152.7
ค่าบริการอาคาร⁽³⁾		
บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	11.8	11.8
ค่าใช้จ่ายจากการให้เช่า⁽⁴⁾		
บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	8.2	8.3

⁽¹⁾ เบี้ยประกันภัยรับจากนายหน้าประกันวินาศภัย

⁽²⁾ แสดงอยู่ในรายการ “เบียประกันภัยรับ” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

⁽³⁾ แสดงอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

⁽⁴⁾ แสดงเป็นรายการหักอยู่ในรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	นโยบายการกำหนดราคา
เบียประกันภัยรับ	เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ	เป็นอัตราที่ไม่แตกต่างจากนายหน้าอื่นและไม่เกินอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ค่าบริการอาคาร	ราคาตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายจากการให้เช่า	ราคาตามสัญญา

27.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558
เบี่ยประกันภัยค้ำรับ		
บริษัท ตรงสิน จำกัด	177.3	141.5
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จค้ำจ่าย		
บริษัท ตรงสิน จำกัด	30.5	24.0
หนี้สินอื่น		
บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำกัด	1.7	1.7

27.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก'กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	20.7	19.1
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.4	0.6
รวม	22.1	19.7

28. หลักทรัพย์ประกันวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯได้วางหลักทรัพย์ประกันไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังนี้

(หน่วย: บาท)

	2559		2558	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ	14,000,000	14,405,113	14,000,000	14,432,513

29. ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินสำรองวางไว้กับนายทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ได้วางหลักทรัพย์ไว้เป็นเงินสำรองประกันภัยกับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยดังต่อไปนี้

(หน่วย: บาท)

	2559		2558	
	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	มูลค่ายุติธรรม
พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	210,000,000	218,138,759	180,000,000	189,747,258

30. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี	23,510,439	18,496,351
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยในปี	5,272,746	5,014,088
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี	28,783,185	23,510,439

31. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่และบริหารอาคาร อายุของสัญญา มีระยะเวลา 1 - 3 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559	2558
จ่ายชำระ:		
ภายใน 1 ปี	1.6	22.1
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0.8	1.4

31.2 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากการเป็นผู้รับประกันภัย ซึ่งผลของการพิจารณาดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด โดยมีทุนทรัพย์ถูกฟ้องเป็นจำนวนประมาณ 514.6 ล้านบาท (2558: 492.1 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้บันทึกสำรองค่าสินไหมทดแทนไว้แล้วในงบการเงินเป็นจำนวนประมาณ 44.6 ล้านบาท (2558: 52.7 ล้านบาท)

32. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

32.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ที่ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการ การติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรับประกันภัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดการบริหารความเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะลดโอกาสและผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดจากความผันผวนของความถี่และความรุนแรงของความเสียหายซึ่งเบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และการพิจารณารับประกันภัย ดังนี้

(ก) ด้านการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์และการพิจารณารับประกัน

บริษัทฯ กำหนดเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยการพิจารณาจากสถิติหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง มีการสำรวจภัยก่อนรับประกันภัย จัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ในการพิจารณารับประกันภัย และทบทวนนโยบายการรับประกันภัยเป็นประจำ

(ข) ด้านการพิจารณาตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯ มีการบันทึกค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทฯ มอบหมายให้นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคำนวณจำนวนเงินสำรองค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้มั่นใจว่าการคำนวณเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนมีความถูกต้องเหมาะสม

(ค) ด้านการประกันภัยต่อ

บริษัทฯ ดำเนินการโอนความเสี่ยงภัยไปให้ผู้รับประกันภัยต่อ ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง มีระบบการตรวจสอบให้การเอาประกันภัยต่อจนครบถ้วนก่อนรับประกันภัย ติดตามพิจารณาความเพียงพอของการเอาประกันภัยต่อเป็นประจำ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ

(ง) ด้านการกระจุกตัว

บริษัทฯ มีการกระจายผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายผ่านหลายช่องทาง นอกจากนี้ บริษัทฯ กระจายการเอาประกันภัยต่อไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อหลายบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวตามแนวทางที่สำนักงาน คปภ. กำหนด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยแยกตามประเภทประกันภัย แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559			2558		
	สำรอง เบี้ยประกันภัย ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ก่อนการ ประกันภัยต่อ	สำรอง เบี้ยประกันภัย ส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์	16.4	(8.4)	8.0	21.2	(12.5)	8.7
ทางทะเลและขนส่ง	10.3	(7.2)	3.1	11.0	(8.1)	2.9
รถยนต์	750.9	-	750.9	755.7	-	755.7
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	358.0	(104.3)	253.7	259.2	(130.5)	128.7
เบ็ดเตล็ด	43.0	(35.5)	7.5	38.7	(33.0)	5.7
รวม	1,178.6	(155.4)	1,023.2	1,085.8	(184.1)	901.7

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559			2558		
	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนก่อน การประกันภัยต่อ	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนก่อน การประกันภัยต่อ	สำรอง ค่าสินไหม ทดแทนส่วนที่เอา ประกันภัยต่อ	สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์	2.0	(0.8)	1.2	10.3	(8.9)	1.4
ทางทะเลและขนส่ง	5.9	(4.1)	1.8	4.4	(3.2)	1.2
รถยนต์	430.6	-	430.6	425.4	-	425.4
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	85.7	(34.5)	51.2	52.6	(24.3)	28.3
เบ็ดเตล็ด	101.9	(87.4)	14.5	95.1	(86.6)	8.5
รวม	626.1	(126.8)	499.3	587.8	(123.0)	464.8

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนื่องจากความผันผวนของสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณ ซึ่งจะกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ และหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่และความรุนแรงที่เกิดความเสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันด้านสินไหมทดแทนที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559				
	ภาระผูกพันด้าน สินไหมทดแทน ที่เปลี่ยนแปลง ก่อนการรับ ประกันภัยต่อ	ภาระผูกพันด้าน สินไหมทดแทน ที่เปลี่ยนแปลง หลังการรับ ประกันภัยต่อ	กำไรก่อน ภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ส่วนของเจ้าของ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนในปี อุบัติเหตุล่าสุด	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	13.0	10.3	(10.3)	(8.2)
	ลดลงร้อยละ 10	(12.9)	(10.4)	10.4	8.3
ปัจจัยการพัฒนาสินไหมทดแทนแรก	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	23.3	21.1	(21.1)	(16.9)
	ลดลงร้อยละ 10	(23.4)	(21.1)	21.1	16.9

32.2 เครื่องมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐาน การบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการเทียบเท่าเงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ เงินลงทุนใน หลักทรัพย์ เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและการบริหารจัดการความเสี่ยงมีดังนี้

(ก) ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ คู่สัญญาของบริษัทฯจะ ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงินได้ บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยประกันภัยค้ำรับ เงินให้กู้ยืม สินทรัพย์จากการ ประกันภัยต่อและ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ จำนวนเงิน สูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการ ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีหักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อของบริษัทฯ คือ บริษัทฯมีการวิเคราะห์ความสามารถ ในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ ประกอบด้วยพิจารณาวงเงินสินเชื่อต่อหลักประกันก่อนที่จะนำเสนอให้ คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเงินกู้พนักงานและเน้นการให้สินเชื่อแก่พนักงานเป็น หลักเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้

(ข) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด

นโยบายในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย คือ บริษัทฯ จะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุต่าง ๆ กัน ตามนโยบายของคณะกรรมการลงทุนเพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการลงทุนส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดซึ่งทำให้ไม่มีผลกระทบจากการวัดมูลค่าตามราคาตลาดที่จะส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ต่ำลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์ทางการเงินที่สำคัญสามารถจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ที่ครบกำหนดหรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตราดอกเบี้ยลอยตัว	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
รายการเทียบเท่าเงินสด	80.9	-	-	-	13.7	94.6	0.00% - 1.20%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
หลักทรัพย์รัฐบาลและ							
รัฐวิสาหกิจ	70.1	344.6	124.3	-	-	539.0	1.94% - 7.20%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	10.0	380.9	155.3	-	-	546.2	2.15% - 5.75%
เงินฝากสถาบันการเงิน	525.0	170.0	-	-	-	695.0	1.30% - 4.00%
สลากออมทรัพย์	19.0	15.6	-	-	-	34.6	0.42% - 1.40%
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	-	-	-	8.0	-	8.0	3.00% - 12.00%
รวม	705.0	911.1	279.6	8.0	13.7	1,917.4	

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558						
	อัตราดอกเบี้ยคงที่			อัตรา ดอกเบี้ย ลอยตัว	ไม่มี อัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี				
รายการเทียบเท่าเงินสด	63.6	-	-	-	13.4	77.0	0.00% - 1.60%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
หลักทรัพย์รัฐบาลและ							
รัฐวิสาหกิจ	31.8	242.8	198.1	-	-	472.7	3.01% - 7.20%
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	15.0	159.1	135.8	-	-	309.9	3.22% - 5.75%
เงินฝากสถาบันการเงิน	700.0	220.0	-	-	-	920.0	1.75% - 4.00%
สลากออมทรัพย์	10.0	29.6	-	-	-	39.6	0.83% - 1.42%
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ	-	-	-	6.7	-	6.7	2.00% - 12.50%
รวม	820.4	651.5	333.9	6.7	13.4	1,825.9	

เงินสด เบี้ยประกันภัยค้ำรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเป็นสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่มีดอกเบี้ย จึงไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน ที่อาจทำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุน ในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะตลาด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น ส่วนที่เป็นเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อค้า ประกอบด้วย เงินลงทุน ระยะสั้น ซึ่งอาศัยความรวดเร็วและเชี่ยวชาญในการลงทุน และสามารถปรับการลงทุน ได้ทันต่อสถานการณ์ คณะกรรมการลงทุน ของบริษัทฯ จึงพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาช่วยดูแลเพื่อลดความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด สำหรับส่วนที่เป็นเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย บริษัทฯ จะลงทุนเอง โดยเป็นการลงทุน ระยะยาว เพื่อลดความความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตลาด โดยลงทุนในหุ้นและหน่วยลงทุนที่มีพื้นฐานดีและจ่ายปันผลสม่ำเสมอ

(ค) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ บริษัทฯ จะจัดสรรเงินลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจำหลายๆ ช่วงเวลาและ กองทุนตลาดเงินที่พร้อมเปลี่ยนเป็นเงินสด อีกทั้งยังลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือในตลาดตราสารหนี้ไทยที่มีสภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้เป็นอย่างดี

วันที่ครบกำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559					
	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	94.7	-	-	-	-	94.7
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	-	209.8	-	-	-	209.8
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	84.0	-	-	-	84.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	535.5	624.1	911.0	279.7	2.0	2,352.3
เงินให้กู้ยืม	-	1.3	4.1	2.5	-	7.9
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย						
สำรองค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ	-	37.0	6.6	83.2	-	126.8
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	159.1	-	-	-	159.1
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย						
สำรองค่าสินไหมทดแทน	-	451.5	83.7	90.9	-	626.1

(หน่วย: ล้านบาท)

2558

	เมื่อทวงถาม	ภายใน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	77.1	-	-	-	-	77.1
เบี้ยประกันภัยค้ำรับ	-	202.7	-	-	-	202.7
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	59.6	-	-	-	59.6
เงินลงทุนในหลักทรัพย์	591.8	756.9	651.5	333.9	2.0	2,336.1
เงินให้กู้ยืม	-	0.1	4.2	2.4	-	6.7
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	-	121.7	-	-	-	121.7

32.3 มูลค่ายุติธรรมเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			รวม
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า					
ตราสารทุน	30.4	30.4	-	-	30.4
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย					
ตราสารทุน	39.0	39.0	-	-	39.0
หน่วยลงทุน	466.1	89.6	376.5	-	466.1
หุ้นกู้	80.9	-	80.9	-	80.9
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	94.7	94.7	-	-	94.7
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	539.0	-	554.0	-	554.0
สลากออมทรัพย์	34.6	-	34.6	-	34.6
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	465.2	-	470.3	-	470.3
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	695.0	695.0	-	-	695.0
เงินลงทุนทั่วไป	2.0	-	-	2.0	2.0
เงินให้กู้ยืม	7.9	-	-	7.9	7.9

(หน่วย: ล้านบาท)

2558

มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม				
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม	
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม					
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า					
ตราสารทุน	84.2	84.2	-	-	84.2
หน่วยลงทุน	7.3	-	7.3	-	7.3
ใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.3	0.3	-	-	0.3
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย					
ตราสารทุน	22.7	22.7	-	-	22.7
หน่วยลงทุน	477.4	73.8	-	403.6	477.4
หุ้นกู้	41.7	-	41.7	-	41.7
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด					
	77.1	77.1	-	-	77.1
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด					
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	472.8	-	494.2	-	494.2
สลากออมทรัพย์	39.5	-	39.5	-	39.5
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	268.2	-	276.5	-	276.5
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือน	920.0	920.0	-	-	920.0
เงินลงทุนทั่วไป	2.0	-	-	2.0	2.0
เงินให้กู้ยืม	6.7	-	-	6.7	6.7

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.19

วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม โดยบริษัทฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว
- ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนี้ภาคเอกชน) แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและ ใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน กองทุนรวมแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคำนวณ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่ประกาศโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คำนวณโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น อ้างอิงจากราคาซื้อขายของเงินลงทุนอื่นที่คล้ายคลึงที่มี ตลาดรองรับ หรือวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดที่คาดว่าจะ ได้รับคิดลดด้วยอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

33. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์หลักในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน และดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ คปภ.

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี ให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 จำนวน 1.4 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.46 ล้านบาท

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ นำเสนองบการเงินสำหรับปีปัจจุบันตามรูปแบบที่กำหนดในประกาศ คปภ. ทำให้ต้องมีการจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินปีก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบกับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งการจัดประเภทดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกำไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่โดยรายงานไว้ การจัดประเภทใหม่สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	31 ธันวาคม 2558		1 มกราคม 2558	
	ตามที่ จัดประเภทใหม่	ตามที่ เคยรายงานไว้	ตามที่ จัดประเภทใหม่	ตาม ยอดยกมาเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์:				
เบี้ยประกันภัยล้างรับสุทธิ	202,753,438	202,783,168	147,298,372	147,471,614
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	307,087,710	366,671,872	197,079,584	240,707,233
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อสุทธิ	59,613,892	-	43,800,891	-
เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	2,336,153,154	-	2,163,241,010	-
เงินลงทุนเพื่อค้า	-	91,721,740	-	80,578,902
เงินลงทุนเพื่อขาย	-	541,822,249	-	328,166,988
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด	-	1,700,561,145	-	1,752,447,100
เงินลงทุนทั่วไป	-	2,048,020	-	2,048,020
รวม	2,905,608,194	2,905,608,194	2,551,419,857	2,551,419,857
หนี้สิน:				
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	1,673,576,475	-	1,453,823,333	-
สำรองค่าสินไหมทดแทนและ ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	-	587,789,799	-	589,582,528
สำรองเบี้ยประกันภัย	-	1,085,786,676	-	864,240,805
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	38,761,353	67,505,281	34,330,679	56,320,769
หนี้สินอื่น	137,739,184	108,995,256	92,768,588	70,778,498
รวม	1,850,077,012	1,850,077,012	1,580,922,600	1,580,922,600

(หน่วย: บาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ตามที่จัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้:		
เบียประกันภัยรับ	2,015,186,693	-
เบียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ	(292,204,323)	-
สำรองเบียประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	(127,459,106)	-
รวมเบียประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ	1,595,523,264	1,595,523,264
ค่าใช้จ่าย:		
ค่าสินไหมทดแทน	967,040,380	-
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	(101,046,219)	-
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	865,994,161	865,994,161
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	144,694,424	102,686,840
เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด	-	29,103,588
เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม		
การประกอบธุรกิจประกันภัย	-	5,514,105
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย	-	5,014,088
เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย	-	2,375,803
รวม	1,010,688,585	1,010,688,585

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560